



ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำ และได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวนทั้งสิ้น ๕๕๐ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๓๕๓,๖๓๑ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยแยกการดำเนินการโครงการได้ ดังนี้

ก. โครงการที่ส่วนราชการดำเนินการเอง ประกอบด้วย

(๑) โครงการที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดำเนินการ โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

(๒) โครงการที่กองทัพภาคดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๓๒๔,๕๓๕,๙๘๑ บาท

ข. โครงการที่ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา ประกอบด้วย

(๑) โครงการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบให้จังหวัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการจัดจ้าง โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัด

(๒) โครงการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดำเนินการจัดจ้าง โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดำเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ค. โครงการที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำข้างต้น และประกาศในทราบทั่วกัน ดังนี้

๑. เพื่อให้การดำเนินการโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ข้อมูลบัญชีโครงการงบประมาณ และพื้นที่ดำเนินการทุกโครงการ ดังรายละเอียดตามบัญชีแผนงานโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disaster.go.th) หัวข้อหนังสือราชการ แล้ว

๒. จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำตามข้อ ๑ พบว่ามีบางโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙๒ โครงการ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้เสนอปรับแผนงานโครงการทดแทนโดยเร็วต่อไป

๓. สำหรับการดำเนินการจัดจ้าง โครงการได้ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมาทุกโครงการ ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ยึดหลักการ แข่งขันประมูลราคาอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยไม่มีนโยบายจะให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษที่จำกัดการแข่งขันแต่อย่างใด เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้ตามเงื่อนไขที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดหรือกรณีการดำเนินการโครงการฯ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สามารถดำเนินการโดยวิธีพิเศษได้เท่านั้น

๔. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันประมูลจัดจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ ทุกโครงการที่เป็นงานจ้างเหมาโดยให้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้าง โน้มน้าว จูงใจ กระทำโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบในการ จัดจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำทุกโครงการ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๑/ว๒๙๒๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว หากพบว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอยืนยันให้ทราบว่า การดำเนินการจัดจ้างโครงการ ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำทุกโครงการ จะยึดหลักความโปร่งใสและการแข่งขันอย่างเปิดเผยเป็นธรรม จึงอย่าได้หลงเชื่อ การแอบอ้างการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้การประมูลจัดจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำไม่เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่ถูกต้อง และหากพบว่ามีวการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย